

Số: /TB-UBND

Bình An, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn xã Bình An dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế lao động 1/5 và thời gian tiếp theo

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn xã Bình An trong thời gian dịp nghỉ lễ 30/4; Quốc tế lao động 1/5 và trong thời gian tiếp theo, UBND xã Bình An thông báo như sau:

Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững xã Bình An và các chủ rừng tăng cường kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong rừng, gần rừng và đốt than, xử lý thực bì trong rừng, đốt rẫy trong những ngày nắng nóng, cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị chữa cháy để chủ động, sẵn sàng xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra, không để lây lan gây cháy lớn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các hộ gia đình, cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng trên diện tích được giao.

Rà soát, bố trí lực lượng để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong chữa cháy rừng; có biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho các lực lượng và Nhân dân khi tham gia chữa cháy rừng.

Khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn, thông tin kịp thời về 0974282592 – ông Võ Thanh Quang, trưởng Ban chỉ đạo Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững xã Bình An, Kiểm lâm huyện Bình Sơn qua số điện thoại: 0984478947- ông Khánh, kiểm lâm địa bàn, Trưởng thôn để theo dõi, báo cáo kịp thời cho cấp có thẩm quyền và đảm bảo lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát lâm sản trên tuyến đường ĐH02, ĐH 09 thuộc địa bàn xã Bình An, nhất là thời gian nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp.

UBND xã kính thông báo./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy; TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các Trưởng thôn;
- Đài Truyền thanh xã (TB);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Thanh Quang